

Số: 22 /HD-PGDĐT-GDMN  
Hướng dẫn nội dung, kế hoạch tổ chức  
các cuộc thi GDMN năm học 2015- 2016

*Cẩm Giàng, ngày 02 tháng 10 năm 2015*

Kính gửi: các trường mầm non trong toàn huyện

Căn cứ Thông tư 49/2011/TT-BGDĐT ngày 26/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non;

Căn cứ vào Công văn số 1166/SGDĐT-GDMN ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương về việc hướng dẫn nội dung, kế hoạch tổ chức các cuộc thi GDMN năm học 2015- 2016;

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm Giàng hướng dẫn nội dung, kế hoạch tổ chức các cuộc thi bậc học mầm non năm học 2015 - 2016 cụ thể như sau:

## **I. TRIỂN LÃM "SẢN PHẨM TẠO HÌNH CỦA BÉ"**

### **1. Mục đích:**

Thông qua Triển lãm nhằm tuyên truyền tới các bậc phụ huynh và toàn thể nhân dân về chương trình giáo dục mầm non (GDMN) và hoạt động giáo dục trẻ của các trường mầm non, đồng thời thúc đẩy giáo viên tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đặc biệt là kỹ năng dạy tạo hình theo chương trình GDMN.

Khuyến khích gia đình và nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục phát triển thẩm mỹ (PTTM) cho trẻ, giúp trẻ phát triển vận động tinh, rèn luyện tính kiên trì và khéo léo.

Tạo cơ hội cho trẻ được khám phá, trải nghiệm, được thể hiện khả năng của bản thân, thể hiện sự sáng tạo, rèn luyện ý thức luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao, yêu lao động, biết quý trọng sản phẩm do mình và các bạn tạo ra.

Kết quả Triển lãm là một trong những yếu tố đánh giá chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục phát triển thẩm mỹ cho trẻ trong trường mầm non.

### **2. Yêu cầu:**

Tuyên truyền nội dung, kế hoạch tổ chức Triển lãm tranh tới các ban, ngành, đoàn thể, các bậc phụ huynh và toàn thể nhân dân.

Phát động phong trào lưu giữ, trưng bày các sản phẩm tạo hình của trẻ tại nhóm, lớp trong phòng truyền thống của nhà trường.

Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và huy động sự tham gia của cha mẹ, cộng đồng, tạo sự thống nhất giữa nhà trường, gia đình và xã hội cùng chăm lo phát triển thẩm mỹ cho trẻ.

